



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที 22 เดือนมกราคม 2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 130,761.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่นี่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ม.ราชภัฏอยุธยา เสวนา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ศาสตราจารย์ ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อารมณ์ดี สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนตน นักวิชาการชั้นครูต้องปรับตัวปฏิรูปการสอนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้เด็กไทย

คณะศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานเสวนา ภายใต้ชื่อ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" เป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู และจัดเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อารมณ์ดี" ในมุมมองของนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ทุกฝ่ายต่างรับลดเวลาเรียน เด็กและกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ตัวแทนนักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนในเวทีเสวนา ต่างเห็นด้วยกับหลักการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ตนเองและสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน ความภาคภูมิใจของครู และความพร้อมเรื่องของทรัพยากรของโรงเรียนและพื้นที่ ดังที่ ดร.ฐิติราดา ย่อนแกตุพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ในฐานะตัวแทนนักเรียนได้แนะนำกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและความสุขแก่นักเรียน "กิจกรรมที่อยากทำในช่วงบ่าย เช่น กิจกรรมวาดรูป ร้องรำ เน้นเรื่องความสุขสนุกสนานรื่นเริง หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ



คอมพิวเตอร์ ส่วนเพื่อนๆ สนใจชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงและมีน้ำใจนักกีฬา และอื่นๆ"

นายอำนาจ พุทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อารมณ์ดีจริงว่ามีความแตกต่างกันไปตามบริบทความต้องการของเด็ก ครู และเป้าหมายของแต่ละโรงเรียน "...บริบทของความพร้อมแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมลดเวลาเรียน การจะนำกิจกรรมทุกโรงเรียนทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมและบริบทของโรงเรียน การนำสู่การปฏิบัติจึงต้องเปิดช่องให้โรงเรียนได้คิดหรือสร้างสรรค์กิจกรรมตามความพร้อมของโรงเรียนด้วย" และยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมนี้ผู้บริหารเป็นหัวใจหลักในการสร้างความตระหนักและเชื่อมประสานความร่วมมือจากครู ผู้ปกครองและชุมชน "สำหรับโรงเรียนพญาไท เราให้ความรู้ครูทั้งโรงเรียนในช่วงปิดเทอม โดยเชิญศึกษานิเทศก์ Smart Trainer จากทาง สพฐ. มาให้ความรู้ความเข้าใจ...นัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงให้

ทราบความเคลื่อนไหว...ซึ่งฝ่ายบริหารจะช่วยเหลือเรื่องเตรียมข้อมูลและเอกสาร หรือสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ...เราจะต้องสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อเสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินได้อย่างสะดวก..."

ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มศว ชี้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นสิ่งสำคัญ คือ ครูรักเด็ก เด็กสัมผัสได้ นำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฏิรูปการสอนครูของครูโดยบูรณาการการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกฝ่าย "ครูจะลดความเป็นตัวตนลง และประสานความร่วมมือกับครูในสาขาวิชาอื่นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการกับเด็กและครู กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน...การเติมเต็ม 5F (Fun, Find, Focus, Fantastic) การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21..."

